

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
tại Hội thảo khoa học “Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng,
đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”

Thực hiện Kế hoạch số 337-KH/TU ngày 04/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”.

Ngày 14/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Quán Minh Cường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đào Văn Phước, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Trung ương; Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Vụ Tổ chức, Điều lệ, Vụ địa phương III, thuộc Ban Tổ chức Trung ương; Học viện chính trị khu vực II; Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng; Báo nhân dân; Thông tấn xã khu vực phía Nam; đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai; đại diện lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban ngành thuộc tỉnh, Trường Chính trị tỉnh; Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện cấp ủy, lãnh đạo một số cơ sở, y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh và đảng viên tiêu biểu đang sinh hoạt đảng tại các chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công tác chuẩn bị hội thảo được triển khai đúng kế hoạch; Hội thảo được tổ chức hiệu quả, đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị khoa học, phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Đồng Nai; Hội thảo đã tiếp nhận được hơn 50 tham luận của lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy các khối

trực thuộc Tỉnh ủy. Trong đó, có 7 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội thảo.

Đồng Nai hiện có 33 Khu công nghiệp được thành lập trong đó có 31 khu công nghiệp đi vào hoạt động; mỗi năm có trên 3.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đến nay có 52.765 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với 925.707 lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh. Tổng số lao động Việt Nam tại các Khu công nghiệp là 584.229 lao động, số lượng lao động người nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp là 7.073 người. Hội thảo đã nêu rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong giai đoạn hiện nay, phản ánh tương đối rõ nét thực trạng công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong thời gian qua. Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phát triển đảng viên nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và ngày càng thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhiều cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị thật sự trong doanh nghiệp. Một số đảng viên tham gia vào công tác quản lý, điều hành của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị. Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo, quản lý và người lao động là đảng viên thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, năng động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tỉnh Đồng Nai được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn một số khó khăn, hạn chế, như: vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận thức chưa đầy đủ về việc thành lập các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp, chưa thống nhất cao việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và kết nạp đảng viên tại doanh nghiệp. Quân chúng là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chủ yếu làm việc theo ca; ít có thời gian dành cho các hoạt động đảng, hoạt động chính trị - xã hội, chủ yếu là ngoài giờ, từ đó tạo nên tâm lý e ngại với việc vào Đảng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế, chậm đổi mới nội dung, phương pháp

tuyên truyền; việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động ở nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chưa tốt, chưa kịp thời.

II- VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI GIAN TỚI

Để tăng cường công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, quán triệt và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước:

Cơ quan tuyên giáo, dân vận các cấp ủy tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ và của Tỉnh ủy; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tuyên truyền để chủ doanh nghiệp thấy được vai trò, vị trí, lợi ích của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội đối với sự phát triển vững mạnh của doanh nghiệp, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, mối quan hệ hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đổi mới nội dung, chương trình các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới cho người lao động trong doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

2. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, thiết thực nhằm thu hút đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động tham gia. Phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giáo dục giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên có kế hoạch, giao chỉ tiêu giới thiệu quần chúng là đoàn viên ưu tú để chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, thời gian xác minh, thẩm tra, kết luận các hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.

3. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

- Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy, hằng năm xây dựng chương trình công tác và thông báo phân bổ giao chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phối hợp với ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các ban chỉ đạo (tổ 07) theo dõi, hướng dẫn việc tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức đoàn dự, giám sát sinh hoạt đảng tại các chi bộ trong doanh nghiệp; xây dựng Đề án củng cố, kiện toàn sắp xếp mô hình tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong và ngoài các khu - cụm công nghiệp cho phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, kiểm tra thực hiện tốt Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ về “quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”; xây dựng Đề án hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chỉ đạo chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất kiến nghị, có biện pháp tháo gỡ giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn; quan tâm vận động chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội sinh hoạt; đề xuất khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua cho các doanh nghiệp có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

- Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, cấp ủy trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo hướng đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, có nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp,

để chủ doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng, lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, để tổ chức đảng cùng đồng hành với doanh nghiệp, giúp đỡ giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong hoạt động công tác đảng, làm thay đổi tư duy, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về thực hiện chủ trương chuyển đổi số, từng bước thích ứng, đáp ứng được yêu cầu hội nhập toàn cầu hóa, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa của tỉnh.

4. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp

- Xác định rõ quan điểm “*Tổ chức đảng trong doanh nghiệp không tách rời sự tồn tại vững chắc của doanh nghiệp, còn doanh nghiệp phát triển vững chắc thì còn tổ chức đảng trong doanh nghiệp*”, do đó đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải luôn nỗ lực thể hiện vai trò của mình trong sự phát triển vững chắc của doanh nghiệp, từ đó tạo được sự ủng hộ của doanh nghiệp đối với tổ chức đảng. Cấp ủy cấp trên cần có kế hoạch trực tiếp hỗ trợ hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước mới được thành lập trong một thời gian nhất định để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu hoạt động.

- Tiếp tục hướng dẫn tổ chức đảng trong doanh nghiệp xây dựng, thực hiện tốt quy chế hoạt động, phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Trong đó, cần quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người lao động giới thiệu, tiến cử đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét, bổ nhiệm làm lãnh đạo doanh nghiệp. Thực hiện thí điểm cơ cấu đảng viên là chủ tịch công đoàn cơ sở đồng thời là bí thư chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc phát triển các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là phát triển đảng viên.

- Rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo vừa tinh gọn, giảm đầu mối, tổ chức và hoạt động thống nhất, đồng bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong doanh nghiệp phù hợp với giai đoạn mới hiện nay. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị (cơ quan quản lý nhà nước về lao động, doanh nghiệp, quản lý

thuế, bảo hiểm xã hội, cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội) trong việc theo dõi, nắm chắc số liệu các loại hình doanh nghiệp, số lượng người lao động trong các doanh nghiệp để có giải pháp xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

- Thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần phù hợp và thiết thực đối với từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho các cấp ủy viên, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phụ thuộc rất lớn vào vị trí, vai trò của bí thư cấp ủy. Kinh nghiệm cho thấy, nếu bí thư cấp ủy là lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc chủ tịch công đoàn thì rất thuận lợi cho tổ chức đảng.

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp, quản lý đảng viên

- Xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng, phải chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chú trọng phân công nhiệm vụ, cấp ủy, người đảng viên trong công tác phát triển Đảng. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho quần chúng tham gia rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Phấn đấu xây dựng, phát triển nguồn trung kiên phải nhiều hơn gấp 02 lần so với số lượng kết nạp vào Đảng. Quan tâm công tác phát triển đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề... trên địa bàn tỉnh, bởi lực lượng này sẽ là hạt nhân tích cực trong xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên khi làm việc trong doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ tiêu chuẩn, điều kiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết để đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, tổ chức đảng có thành tích trong công tác phát triển đảng viên.

- Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng đảng viên sau khi kết nạp với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

6. Cải thiện môi trường đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động ổn định, phát triển bền vững

- Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao. Tập trung xây dựng các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics gắn với các hành lang giao thông. Huy động tối đa nguồn nội lực cho phát triển, kết hợp hài hoà với ngoại lực để phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng¹.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đi đôi với đảm bảo hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội. Cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng, giảm hội họp, báo cáo, giấy tờ, linh hoạt về thời gian, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp; đẩy mạnh việc tổ chức học nghị quyết, thi, viết bài, báo cáo trên môi trường mạng ở những nơi có điều kiện. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, lý luận chính trị cho đảng viên mới, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết và các lớp bồi dưỡng khác với nội dung, thời lượng phù hợp, bố trí vào các ngày thứ 7, chủ nhật hoặc sau giờ làm việc tại địa điểm phù hợp.

Quan tâm đào tạo nghề, dành quỹ đất xây dựng nhà ở và các thiết chế văn hóa cho người lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Gắn kết, hỗ trợ, định hướng việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao năng lực của các cơ sở dạy nghề, phối hợp với doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các lớp đào tạo nghề để cung cấp lực lượng lao động được đào tạo đảm bảo chất lượng. Trong quá trình đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, bố trí quỹ đất để xây dựng khu nhà ở, các thiết chế văn hóa xã hội cho công nhân lao động sinh sống, yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ doanh nhân, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Có chương trình, kế hoạch, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, chú

¹ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

trọng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, trang bị cho doanh nhân mới các kiến thức cần thiết về kinh doanh, về pháp luật và trách nhiệm xã hội. Tạo điều kiện giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

III- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai xin kiến nghị các ban Đảng Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương có những quy định, hướng dẫn cụ thể để Tỉnh ủy Đồng Nai có thêm căn cứ thực hiện thuận lợi và hiệu quả công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong thời gian tới.

Trên đây là Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội thảo khoa học “Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”. Đề nghị các ban đảng Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai, thực hiện nghiêm kết luận này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy (*qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy*) theo quy định.

Nơi nhận:

- Các đ/c TVTU,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh
- Các ban đảng Tỉnh ủy, VPTU,
- Các BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai,
- Các sở, ban, ngành tỉnh.
- CP.VPTU-N2,T,C3,
- Lưu VPTU.

Đồng kính gửi:

- Văn phòng TW Đảng,
 - Ban Tổ chức TW Đảng,
 - Đ/c Đào Công Nhanh,
- Phó vụ Trường, Vụ Địa phương III, BTCTW.

N2-M3T/KL493/120

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Quản Minh Cường